

สรุปข่าวประจำวัน ที่ 21 ธ.ค. 66

ข่าวส่งห้องอธิบดี รองอธิบดีกรมป่าไม้ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวหนังสือพิมพ์

- ทส.ลือกเป่าห้ามเผาเด็ดขาด นาข้าว ข้าวโพด อ้อย (ไทยรัฐ 22 ธ.ค. 66 หน้า 7)
- ภาพข่าว: สุรชัย อจลบุญ (ไทยรัฐ 21 ธ.ค. 66 หน้า 7)
- กรมพัฒนาฯทำMOUป้องกันดินพังทลาย (แนวหน้า 21 ธ.ค. 66 หน้า 8)
- รอบรู้ SUSTAIN: นำแพลตฟอร์มเทคโนโลยีอวกาศ ยกกระดับประเมินคาร์บอนเครดิต (เดลินิวส์ 21 ธ.ค. 66 หน้า 4)
- ชาวบ้านจีตตรวจสอบลักลอบถางป่า บนเกาะใหญ่กลางทะเลสาบหาลาบาลา (ผู้จัดการรายวัน 360° 21 ธ.ค. 66 หน้า 11)
- บ.ก.ตอบจดหมาย (ข่าวสด 21 ธ.ค. 66 หน้า 2)

ข่าวเว็บไซต์

- ‘พัชรวาท-ธรรมนัส’ ถกแก้ PM2.5 คุมเข้มเผา-ควันดำ กทม. เตือน เสี่ยงยึดที่สปก.

bangkokbiznews 20 ธ.ค. 2566 <https://www.bangkokbiznews.com/politics/1104488>

- รวมของขวัญปีใหม่ 2567 จากรัฐบาลมอบให้ประชาชน

tonkit360 20 December 2023

https://tonkit360.com/123447?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=%25e0%25b8%25a3%25e0%25b8%25a7%25e0%25b8%25a1%25e0%25b8%2582%25e0%25b8%25ad%25e0%25b8%2587%25e0%25b8%2582%25e0%25b8%25a7%25e0%25b8%25b1%25e0%25b8%258d%25e0%25b8%259b%25e0%25b8%25b5%25e0%25b9%2583%25e0%25b8%25ab%25e0%25b8%25a1%25e0%25b9%2588-2567-%25e0%25b8%2588%25e0%25b8%25b2%25e0%25b8%2581%25e0%25b8%25a3%25e0%25b8%25b1

- "ปลัด จตุพร" เผย 11 มาตรการเร่งด่วนแก้ไขปัญหาฝุ่น PM2.5 เน้น ปรับแนวทางสู่การปฏิบัติเพื่อแก้ไขปัญหาอย่าง

ทันที่

กรมประชาสัมพันธ์ 20/12/2566 <https://www.prd.go.th/th/content/category/detail/id/39/iid/242712>

- สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 (ลำปาง) แจกจ่ายกล้าไม้และของรางวัลให้กับประชาชน

สยามรัฐออนไลน์ ข่าวทั่วไทย 20 ธันวาคม 2566 <https://siamrath.co.th/n/501429>

- ป่าไม้ สนธิกำลังฝ่ายปกครองแพร่ ลุยปราบ-จับผู้มีอิทธิพล ความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรป่าไม้

สยามรัฐออนไลน์ 21 ธันวาคม 2566 <https://siamrath.co.th/n/501620>

- ปัญหาไม่มีที่ดินทำกิน ต.โคกกระชาย อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา | สถานีประชาชน |

Thai PBS สถานีประชาชน 20 ธ.ค. 66 <https://www.youtube.com/watch?v=r1Wrx5pdVPQ>

ปัญหาไม่มีที่ดินทำกิน ต.โคกกระชาย อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา | ร้องทุก(ข์) ลงป้ายนี้

Thai PBS ร้องทุกข์ลงป้ายนี้ 20 ธ.ค. 66 <https://www.youtube.com/watch?v=QmIBRZ65f7c>

- ชาวบ้านไม่ทนจนตรวจสอบลักลอบถางป่าไม้บนเกาะใหญ่กลางทะเลสาบฮาลา-บาลา

banmuang วันพุธ ที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2566 <https://www.banmuang.co.th/news/region/360516>

ทส.ล็อกเป้าห้ามเผาเด็ดขาด นาข้าว ข้าวโพด อ้อย

พล.ต.อ. พัชรวาท วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และ รว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เปิดเผยว่า ได้ประชุมหารือกับ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รว.เกษตรและสหกรณ์ เกี่ยวกับมาตรการแก้ไขปัญหาสถานการณ์ฝุ่น PM 2.5 ภาคการเกษตร ที่เสี่ยงต่อการเผาไหม้ทั้งนาข้าว ข้าวโพดและอ้อย ต้องล็อกเป้า ต้องมีการขึ้นทะเบียนเกษตรกรรวมทั้งขอความร่วมมือเกษตรกรไม่ให้มีการเผาเลยในช่วง 2-3 เดือนนี้ ซึ่งเป็นช่วงวิกฤติโดยตั้งเป้าหมายลดการ

เผาไหม้ในพื้นที่เกษตรกรรมลงร้อยละ 50 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา ครอบคลุมพื้นที่ 17 จังหวัด ภาคเหนือและพื้นที่อื่นๆลดลงร้อยละ 10 เน้นการดำเนินงานเชิงรุกและเชิงรับ ประสานงานกับผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดเกี่ยวกับการห้ามเผาอย่างเด็ดขาด โดยมีบทลงโทษที่เข้มงวดและชัดเจน จัดทำมาตรการป้องกันแก้ไขปัญหาการเผาในพื้นที่เกษตรกรรม แต่ละจังหวัดต้องมีการลงทะเบียนเกษตรกรและจำนวนพื้นที่เพาะปลูก

ทั้งในพื้นที่เกษตรและพื้นที่ป่าเพื่อทำปฏิทินและเงื่อนไขในการบริหารจัดการเชื้อเพลิง สนับสนุนการบริหารจัดการเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรด้วยวิธีอื่น การสร้างระบบการรับซื้อหรือตั้งศูนย์รับซื้อวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรบริเวณใกล้เคียง 11 ป่าอนุรักษ์ 10 ป่าสงวนแห่งชาติ หรือพื้นที่เกษตรไฟไหม้และสนับสนุนเครื่องจักรกลต่างๆเพื่อจัดการเศษวัสดุทางการเกษตร

ร.อ.ธรรมนัสกล่าวว่า กระทรวงเกษตรฯ จะเพิ่มความเข้มงวดในการควบคุมการเผา โดยอาจจะพิจารณาขอความช่วยเหลือจากภาครัฐ หากมีการเผาในพื้นที่ เช่น นโยบายช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ไร่ละ 1,000 บาท พื้นที่ที่รัฐจัดสรรให้ เช่น พื้นที่ ส.ป.ก. พื้นที่ คทช. ต้องไม่มีการเผาทั้งนี้ จะดำเนินการและขับเคลื่อนร่วมกับ ทส.ต่อไป.



สุรัชย์ อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ รับมอบอุปกรณ์สนับสนุนการดับไฟป่า แก่ชุมชนจาก นพแก้ว สุจริตกุล ผู้ช่วยผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายใต้โครงการ Care the Wild "ปลูกป้อง" Plant & Protect เพื่อใช้สำหรับการกำจัดไฟป่า จำนวน 11 ป่าชุมชน.

กรมพัฒนาทำMOUป้องกันดินพังทลาย

นายปราโมทย์ ยาใจ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ร่วมลงนาม MOU กับสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กรมป่าไม้ กรมทรัพยากรธรณี และกรมทรัพยากรน้ำ เรื่องการอนุรักษ์ พื้นฟูระบบนิเวศ และป้องกันการชะล้างพังทลายของดินแบบบูรณาการ ภายใต้แผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ปี

นายปราโมทย์กล่าวว่า สำหรับการแก้ปัญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรดินและน้ำ โดยเฉพาะพื้นที่ต้นน้ำที่มีปัญหาการชะล้างพังทลายของดินและดินถล่ม ได้มีแผนงานโครงการตามแผนแม่บทการบริหารจัดการ

ทรัพยากรน้ำ 20 ปี ด้านที่ 4 การอนุรักษ์และฟื้นฟูระบบนิเวศทรัพยากรน้ำ แผนงานลดการชะล้างพังทลายของดิน 2.65 ล้านไร่

ทั้งนี้ การลงนามทำ MOU ดังกล่าว ส่งผลต่อการขับเคลื่อนงานภายใต้โครงการ “การอนุรักษ์ฟื้นฟู ระบบนิเวศ และป้องกันการชะล้างพังทลายของดินแบบบูรณาการ” ได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน สอดคล้องกับเป้าหมายการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ปี โดยมีความยินดีและพร้อมที่จะให้ความร่วมมือกับทุกหน่วยงาน เพื่อสนับสนุนข้อมูลวิชาการ เทคโนโลยี นวัตกรรม การอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรดินและน้ำ

การป้องกันการชะล้างพังทลายของดินและดินถล่ม และการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านการพัฒนาที่ดิน ตามกรอบแห่งบันทึกความเข้าใจฉบับนี้ ทุกประการ พร้อมร่วมพิธีเปิดงานโครงการบูรณาการสื่อสารแผนบริหารทรัพยากรน้ำลดเสี่ยงขาดแคลนน้ำจากสถานการณ์เอลนีโญ นำเสนอผลงานผ่านนิทรรศการ “งานบริหารจัดการลุ่มน้ำด้วยระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ” ที่ได้วางแผนและบริหารจัดการดินและน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำอย่างเป็นระบบ ตั้งแต่พื้นที่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ เกษตรกรสามารถใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างคุ้มค่า มีประสิทธิภาพและยั่งยืน



นำแพลตฟอร์มเทคโนโลยีอวกาศ ยกระดับประเมินคาร์บอนเครดิต



บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) ร่วมมือมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ นำแพลตฟอร์มเทคโนโลยีอวกาศ ยกระดับการประเมินคาร์บอนเครดิตในพื้นที่ป่าของประเทศไทย โดยความร่วมมือครั้งนี้ ไทยคมนำแพลตฟอร์มคาร์บอนเครดิตที่พัฒนาด้วยเทคโนโลยีอวกาศมาใช้ประเมินปริมาณมวลชีวภาพในพื้นที่ป่าชุมชน ซึ่งมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ ดำเนินโครงการลดก๊าซเรือนกระจกร่วมกับชุมชนอยู่ เพื่อให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น พร้อมทั้งต่อยอดไปใช้สร้างประโยชน์ในการลดก๊าซเรือนกระจกในภาคป่าไม้ของประเทศไทยต่อไป

ภายใต้ความร่วมมือดังกล่าว ไทยคมมีบทบาทสำคัญในการนำความเชี่ยวชาญด้านดาวเทียม

และเทคโนโลยีอวกาศมาใช้ประโยชน์ร่วมกับข้อมูลภูมิสารสนเทศ (Geospatial data) และวิเคราะห์กับเทคโนโลยี Artificial Intelligence (AI) และ Machine Learning (ML) เพื่อพัฒนาเป็นแพลตฟอร์มคาร์บอนเครดิต ส่วนมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ จะแลกเปลี่ยนข้อมูลและให้ความรู้ในด้านคาร์บอนเครดิต เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนความร่วมมือเข้าสู่โครงการการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทย (Thailand Voluntary Emission Reduction Program: T-VER) พัฒนาขึ้นโดยองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (อบก.) เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการลดก๊าซเรือนกระจกในประเทศ

ทั้งนี้ ปฐมภพ สุวรรณศิริ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.ไทยคม



กล่าวว่า การร่วมมือกับมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ นับเป็นก้าวสำคัญในการนำโซลูชันด้านการประเมินคาร์บอนเครดิต ที่ใช้ความเชี่ยวชาญของเราในด้านดาวเทียมสำรวจระยะไกล และข้อมูลภูมิสารสนเทศมาวิเคราะห์ร่วมกับเทคโนโลยี Artificial Intelligence (AI) และ Machine Learning (ML) เพื่อตรวจสอบสุขภาพป่าไม้ และประเมินปริมาณมวลชีวภาพในพื้นที่ป่าชุมชนของมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ ซึ่งนับเป็นโครงการที่สอดคล้องกับเป้าหมายของเรานี้มุ่งขับเคลื่อนให้องค์กรและประเทศไทยก้าวสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอนได้ในอนาคต

ทางด้าน ม.ล.ดิศปนัดดา ดิศกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ

กล่าวว่า มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ ดำเนิน “โครงการจัดการคาร์บอนเครดิตในป่าเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” มานับแต่ปี 2563 ครอบคลุมพื้นที่ป่าชุมชนรวม 194,850 ไร่ จากความร่วมมือกับกรมป่าไม้ ภาคเอกชน ผู้สนับสนุนงบประมาณ 14 องค์กร และ ชุมชน 77 แห่ง เราหวังว่าความสำเร็จก้าวแรกนี้จะนำไปสู่การขยายผลก้าวต่อไปให้ดูแลทรัพยากรธรรมชาติของประเทศได้

มากกว่าเดิม โดยในปี 2567 มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ มีแผนจะขยายผลอีก 150,000 ไร่ และมากขึ้นเรื่อย ๆ ในปีถัด ๆ ไป ความร่วมมือกับไทยคมในการพัฒนาเทคโนโลยีที่สามารถประเมินมวลชีวภาพในป่าได้อย่างรวดเร็ว และนำไปสู่การประเมินคาร์บอนเครดิตที่รวดเร็วและแม่นยำจะเป็นกุญแจสำคัญในการพัฒนาอีโคซิสเต็มของการดำเนินโครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคป่าไม้ของประเทศไทย และจะช่วยให้การร่วมกันดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมของภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนเกิดขึ้นได้จริงอย่างรวดเร็วขึ้น และสามารถตรวจสอบได้

ขณะนี้ทางไทยคมได้นำความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี มาผสานกับฐานข้อมูลการประเมินมวลชีวภาพในพื้นที่ป่าของมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ แล้ว ในอนาคตอันใกล้เมื่อเทคโนโลยีได้รับการยอมรับจากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ จะนำเทคโนโลยีนี้ไปสร้างการมีส่วนร่วมในระดับชุมชน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนและดูแลป่า รวมถึงขับเคลื่อนประเทศไทยสู่เป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอน ภายในปี 2563 และการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ ภายในปี 2608 .



ชาวบ้านจัดตรวจสอบลักลอบถางป่า บนเกาะใหญ่กลางทะเลสาบฮาลาบาลา

ยะลา – ชาวบ้านไม่ทอนสื่อประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งเข้าตรวจสอบ หลังพบการลักลอบถางป่าไม้สมบูรณ์บนเกาะใหญ่กลางทะเลสาบฮาลาบาลา ซึ่งเหลือเพียงเกาะเดียวที่มีป่าสมบูรณ์ หนึ่งจะเป็นเกาะหัวล้านไร้ความสวยงาม

ชาวบ้านแจ้งว่า พบพื้นที่ป่าไม้สมบูรณ์บนเกาะใหญ่ กลางทะเลสาบฮาลาบาลา ซึ่งพบว่ากำลังมีการตัดไม้ แผ้วถางป่า ทำลายป่า ตั้งแต่ริมน้ำถึงแนวสันเขาสูง บริเวณพื้นที่เกาะใหญ่ อยู่ในเขตท้องที่ บ.สันติ 2 ต.แม่หวาด อ.ธารโต จ.ยะลา ซึ่งมองเห็นจากถนนบ้านสันติ 1 ไปบ้านสันติ 2 มองไปทางทิศใต้ในทะเลสาบฮาลาบาลา จะเห็นเกาะกลางทะเลสาบเมื่อชาวบ้าน และนักท่องเที่ยวเดินทางเรือจะแล่นผ่านเกาะใหญ่ ซึ่งจะมีป่าไม้บนเกาะกำลังถูกแผ้วถาง ซึ่งเป็นป่าต้นน้ำเหนือเขื่อนบางลาง เป็นพื้นที่ป่าไม้ที่เหลืออยู่เป็นพื้นที่ป่าไม้สมบูรณ์ ซึ่งไม่มีมีค่าจำนวนมากกำลังถูกทำลายทิ้งเกาะ

ทั้งนี้ หากป่าไม้ถูกทำลายทิ้งเกาะ เมื่อนักท่องเที่ยวหนึ่งเรือชมธรรมชาติในทะเลสาบฮาลาบาลา จากเขื่อนบางลาง และจากท่าเรือตาพะเยาในพื้นที่บ้านวังไทร ซึ่งจะดูไม่สวยงาม ชาวบ้านในละแวกดังกล่าวต่างบ่นกันทุกคนเมื่อเห็นเกาะที่ถูกตัดโค่น และเมื่อนักท่องเที่ยวที่ขับรถไปเที่ยวและพักตามเกาะในพื้นที่บ้านสันติ 2 และบ้านจุฬาภรณ์พัฒนา 9 ซึ่งจะมองเห็นเกาะใหญ่ที่กำลังถูกบุกรุกแผ้วถางป่า

ชาวบ้านไม่ทราบเป็นพื้นที่ป่าไม้ของหน่วยงานไหนที่รับผิดชอบ เพราะพื้นที่ป่าบริเวณนี้จะเป็นพื้นที่ป่าไม้ในความรับผิดชอบของอุทยานแห่งชาติบางลาง หรือนิคมสร้างตนเองกือลอง หรืออาจเป็นพื้นที่ป่าไม้ถาวรของกรมป่าไม้ หรือมีการอนุญาตให้ผู้ใดถือครอง

ชาวบ้านไม่ทราบจึงวอนสื่อขอให้ประสานหน่วยงานที่รับผิดชอบเข้าตรวจสอบความถูกต้องที่ชัดเจนว่าเป็นพื้นที่ป่าไม้ประเภทไหน หน่วยงานใดรับผิดชอบ เพื่อรักษาพื้นที่ป่าต้นน้ำ และให้เป็นพื้นที่ป่าไม้ที่สมบูรณ์และสวยงามบนเกาะกลางน้ำในทะเลสาบฮาลาบาลา เมื่อนักท่องเที่ยวหนึ่งเรือชมทะเลสาบฮาลาบาลาจะได้พบเห็นความสวยงามของต้นไม้ที่สมบูรณ์บนเกาะเมื่อมาท่องเที่ยวในทะเลสาบฮาลาบาลา.

ข่าวสด

Khao Sod
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,100

Section: First Section/บทบรรณาธิการ/คอลัมน์

วันที่: พุธที่ 21 ธันวาคม 2566

ปีที่: 33

ฉบับที่: 12076

Col.Inch: 29.63

Ad Value: 32,593

หน้า: 2(ล่างซ้าย)

PRValue (x3): 97,779

ศิลปิน: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: บ.ก.ตอบจดหมาย

mail : ks1letter@gmail.com
บ.ก. ข่าวสด

ตอบจดหมาย

ภูเขายะในป่าชุมชนบัวลาย

เรียน บ.ก.ข่าวสด

ชาวบ้านป่าหวาย หมู่ที่ 4 ตำบลบัวลาย อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา ขอร้องเรียนเนื่องจากคนแอบนำขยะทิ้งในพื้นที่ป่าสาธารณะประโยชน์ซึ่งเป็นป่าชุมชนจุดไฟเผา สร้างความเดือดร้อนเป็นอย่างมากเศษขยะที่มีคนแอบนำมาทิ้งส่วนใหญ่เป็นเศษพลาสติกถูกไฟเผาแล้วจะส่งกลิ่นเหม็น ชาวบ้านที่อยู่ห่าง 400 เมตรกว่า 20 หลังคาเรือนได้รับความเดือดร้อนเด็กและผู้สูงอายุ บางคนเป็นโรคมึ่แพ้ต้องไปหาหมอองค์การบริหารส่วนตำบลบัวลายนำป้ายประกาศห้ามทิ้งขยะ แต่ก็ยังคงมีคนแอบเอาขยะมาทิ้งจนขยายพื้นที่ออกไปเกือบ 2 ไร่ช่วงกลางคืน มักจะมีคนแอบลักลอบจุดไฟเผาองขยะ อยากรอหน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยลงพื้นที่แก้ไขปัญหาดังกล่าวให้กับชาวบ้านด้วย ไม่ได้รับการแก้ไขมานานกว่า 3 ปีแล้ว

วุฒิชัย

ตอบ คุณวุฒิชัย

ข้อร้องเรียนการลอบนำขยะมาทิ้งในป่าชุมชนนี้ หวังว่าสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษ ฝ่ายปกครองในพื้นที่ตำรวจปทส. จะร่วมกันดำเนินการแก้ไขปัญหาซึ่งเดือดร้อนให้ชาวบ้านโดยเร็ว

สายเคเบิลไหม้หน้าวัดดอยสุเทพ

เรียน บ.ก.ข่าวสด

หน้าวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่เกิดเหตุไฟไหม้สายเคเบิลสองวันติดกัน เหตุการณ์เช่นนี้ไม่น่าจะเกิดขึ้นเนื่องจากเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีนักท่องเที่ยวชาวไทยและต่างประเทศเดินทางเข้ามาตลอดทั้งวัน ชาวบ้านดอยสุเทพเฝ้าระวังสายสัญญาณ หวั่นจะเกิดไฟไหม้ซ้ำขึ้นมา ตอนเช้าสภาพอากาศยังหนาวเย็น ยังไม่ส่งผลกระทบต่อความร้อนที่จะเกิดขึ้น ช่วงสายจนถึงบ่ายสภาพอากาศที่กลับมา ร้อนจะส่งผลให้เกิดไฟไหม้ ที่สำคัญไฟไหม้ใหญ่จะกระทบบ้านเรือนประชาชน จะมีวิธีไหนบ้างที่จะแก้ปัญหาเรื่องนี้

สายป่าน

ตอบ สายป่าน

คงต้องรีบรื้อสายเคเบิลอันรกรุงรัง จักระเบียบใหม่ เพราะเมื่อเกิดความร้อนไฟไหม้ก็จะลุกลามรุนแรง



‘พัชรวาท-ธรรมนัส’ ถกแก้ PM2.5 คุมเข้มเผา-ควันดำ กทม. เตือน เสียงยัดที่สปก.

bangkokbiznews 20 ธ.ค. 2566 <https://www.bangkokbiznews.com/politics/1104488>

“พัชรวาท-ธรรมนัส” ทหารเรือ แก้วฝุ่นพิษ ประกาศสงคราม “PM2.5” ซึ่ หากเผาในพื้นที่สปก. เสียงโดนยัดคืน ก่อน ถก กรมขนส่งทางบก กวดขัน รถควันดำ ในกทม.-ปริมณฑล

ที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พล.ต.อ.พัชรวาท วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในฐานะประธานคณะกรรมการจัดการปัญหามลพิษทางอากาศเพื่อความยั่งยืน เป็นประธานการประชุมหารือมาตรการจัดการไฟในพื้นที่เกษตรกรรม โดยชุดแรกได้เชิญ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รมว.เกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยหน่วยงานในสังกัดที่เกี่ยวข้องมาหารือร่วมกัน

พล.ต.อ.พัชรวาท กล่าวว่า เนื่องจากปัญหาฝุ่น PM 2.5 มีระดับเข้มข้นขึ้น ทำให้เกิดผลกระทบต่อประชาชน จึงเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาหารือเพื่อหาแนวทางรับมือร่วมกัน โดยเฉพาะภาคเกษตรที่จะเข้าสู่ฤดูกาลของการเผา ในที่ประชุมเห็นชอบร่วมกันว่า มาตรการที่เคยดำเนินการมาอาจจะไม่ได้ผล เพราะปริมาณฝุ่นไม่ลดลง จึงเห็นควรประกาศสงครามกับ PM2.5 และการเผา และควรมีการสื่อสารกับประชาชน ว่าการเผาผิดกฎหมายอาญาเข้าข่ายการวางเพลิงมีโทษสูง ทั้งถูกจับถูกปรับ และหากพบว่าในที่ดิน สปก.มีการเผา อาจจะมีการยกเลิกสิทธิ์ในการออกเป็นโฉนด รวมทั้งที่ดินจากคณะกรรมการที่ดินแห่งชาติอาจจะถูกยึดคืน

ขณะเดียวกันยังมีข้อเสนอให้มีการล็อกเป้าตัดพื้นที่เกษตร ในช่วง 2-3 เดือนจากนี้ ไม่ควรมีการเผา เพราะเป็นช่วงวิกฤติ หรือให้มีการเผาให้น้อยที่สุด ควรมีมาตรการลดเผาต่อซังข้าว โดยเสนอให้ช่วยเหลือเกษตรกรเรื่องเครื่องมืออุปกรณ์ เช่น น้ำยาอีเอ็มช่วยย่อยสลาย หรืออาจร่วมมือกับเอกชนรับซื้อใบอ้อย ใบข้าวโพดมาอัดเป็นพลังงานชีวมวล การไม่รับซื้ออ้อยที่เผาไฟ เป็นต้น ซึ่งมาตรการทั้งหมดจะนำไปปรับแก้แล้วนำกลับเสนอให้คณะกรรมการจัดการปัญหามลพิษทางอากาศเพื่อความยั่งยืนพิจารณาในวันที่ 21 ธ.ค. ต่อไป จากนั้น พล.ต.อ.พัชรวาท ได้เป็นประธานการประชุมควบคุมฝุ่นละอองจากภาคจราจร โดยมีตัวแทนจากกรมการขนส่งทางบก รองผู้บัญชาการตำรวจนครบาล ผู้บังคับการกองบังคับการตำรวจจราจร และผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดปทุมธานี นนทบุรี สมุทรปราการ สมุทรสาคร ผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม กทม. และผู้อำนวยการสำนักการจราจรและขนส่ง กทม.

พล.ต.อ.พัชรวาท กล่าวว่า วันนี้ที่เชิญทุกหน่วยงานมา เพื่อขอความร่วมมือให้เข้มงวดกวดขันเรื่องรถควันดำ และควรมีการจัดชุดปฏิบัติการตรวจให้มีความถี่ขึ้นและควรเพิ่มชุดตรวจให้มากยิ่งขึ้น ในช่วงที่มีปัญหาฝุ่น PM 2.5 ซึ่งต้องประสานความร่วมมือกันระหว่างกรมการขนส่งทางบก กับตำรวจจราจร ในการทำงานจะได้ไม่ซ้ำซ้อนในด้านพื้นที่ตรวจสอบรถควันดำ ขณะเดียวกันขอฝากผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดจังหวัดปริมณฑลช่วยตรวจตราการเผาในพื้นที่เกษตรด้วย



รวมของขวัญปีใหม่ 2567 จากรัฐบาลมอบให้ประชาชน

tonkit360 20 December 2023

https://tonkit360.com/123447?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=%25e0%25b8%25a3%25e0%25b8%25a7%25e0%25b8%25a1%25e0%25b8%2582%25e0%25b8%25ad%25e0%25b8%2587%25e0%25b8%2582%25e0%25b8%25a7%25e0%25b8%25b1%25e0%25b8%258d%25e0%25b8%259b%25e0%25b8%25b5%25e0%25b9%2583%25e0%25b8%25ab%25e0%25b8%25a1%25e0%25b9%2588-2567-%25e0%25b8%2588%25e0%25b8%25b2%25e0%25b8%2581%25e0%25b8%25a3%25e0%25b8%25b1

ใครที่กำลังรอของขวัญกล่องใหญ่จาก “รัฐบาล” ว่าในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2567 นี้ นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี จะมอบของขวัญสุดพิเศษอะไรให้กับพี่น้องประชาชนชาวไทยบ้าง Tonkit360 จึงได้รวบรวมของขวัญปีใหม่จากกระทรวงต่าง ๆ มาอัปเดตอย่างไคร้ก็ตาม ของขวัญกล่องนี้ยังไม่สมบูรณ์ บางมาตรการของบางกระทรวงอยู่ในระหว่างการศึกษา และหากมีกระทรวงใดมอบของขวัญปีใหม่ให้เพิ่มเติม Tonkit360 จะมาอัปเดตให้ทราบอีกครั้ง

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แจกกล้าไม้มงคล 19 ชนิด อาทิ สักทอง พะยูง ไม้สีสุก ลำซำ (สิ่งทำ) หอมหมื่นลี้ จิกเศรษฐี หัวใจเศรษฐี แผ่นบาร์มี (หูกะจง) มั่งมี (เฉียงพริ้งนางแอ) ชะแมบทอง จำปี ขนุน พิกุล ทองหลวง ทรงบาดาล ชัยพฤกษ์ บุนนาค มะขาม และกันเกรา จำนวน 101,010 กล้า ผ่านพิธีพุทธาภิเษก “พฤชามหามงคล” จาก “สมเด็จพระสังฆราช” กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะใหญ่หนกลาง วัดไตรมิตรวิทยาราม ให้ประชาชนทั่วประเทศร่วมเพิ่มพื้นที่สีเขียว รับผิดชอบตั้งแต่ 13-28 ธันวาคม 2566 ณ กรมป่าไม้ บางเขน กรุงเทพมหานคร

ยกเว้นค่าบริการท่องเที่ยวในป่านันทนาการ 3 แห่ง ได้แก่ ป่านันทนาการทะเลหมอกอัยเยอร์เวง จ.ยะลา, ป่านันทนาการหินสามวาฬ จ.บึงกาฬ และป่านันทนาการน้ำตกเขาอีโต้ จ.ปราจีนบุรี เพื่อให้ประชาชนได้ใช้เวลาแห่งความสุขนี้ได้เข้าไปท่องเที่ยวธรรมชาติกับครอบครัว

กรมป่าไม้ จัดจุดให้บริการประชาชน นักท่องเที่ยว เป็นจุดพักรถ จำนวน 297 จุด และให้บริการช่วยเหลืออำนวยความสะดวก บริการเครื่องดื่ม ผ้าเย็น ยาสามัญเบื้องต้น ให้ข้อมูลการเดินทาง และห้องสุขา



"ปลัด จตุพร" เผย 11 มาตรการเร่งด่วนแก้ไขปัญหามลพิษ PM2.5 เน้น ปรับแนวทางสู่การปฏิบัติเพื่อแก้ไขปัญหามลพิษอย่างทันที่
กรมประชาสัมพันธ์ 20/12/2566 <https://www.prd.go.th/th/content/category/detail/id/39/iid/242712>

วันนี้ (19 ธันวาคม 2566) เวลา 15.30 น. นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แถลงข่าวมาตรการเร่งด่วนแก้ไขปัญหามลพิษ PM2.5 ณ ห้องแถลงข่าว 101 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อรับมือและแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศและฝุ่นละอองได้ทันต่อสถานการณ์และเพื่อลดผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน โดยมาตรการแก้ไขปัญหามลพิษ PM2.5 ปี 2567 ได้รวมถึงการจัดการไฟในป่า ไฟในพื้นที่เกษตรกรรม การควบคุมฝุ่นละอองในเมือง การสนับสนุนและการลงทุน รวม 11 มาตรการ คือ 1) การเตรียมความพร้อมการควบคุมพื้นที่เสี่ยงต่อการเผาใน 11 ป่าอนุรักษ์ 10 ป่าสงวนแห่งชาติ โดยจัดทำแผนบริหารจัดการเชื้อเพลิงในพื้นที่ป่า จัดระเบียบควบคุมผู้เข้าใช้ประโยชน์พื้นที่ 2) การเตรียมความพร้อมการกำหนดเงื่อนไขการอนุญาตการเผาและการบริหารจัดการการเผาในพื้นที่เกษตร โดยสร้างการมีส่วนร่วมกับประชาชนในพื้นที่ 3) การนำระบบการรับรองผลผลิตทางการเกษตรแบบไม่เผา (GAP PM2.5 Free) มาใช้กับการปลูกอ้อย ข้าว ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 4) จัดหาและสนับสนุนเครื่องจักรกลทางการเกษตรที่เหมาะสมในการจัดการเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายของเกษตรกร และมาตรการไม่รับอ้อยไฟไหม้เข้าหีบ 5) การบริหารจัดการเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร โดยนำมาแปรรูปเพื่อสร้างรายได้ และจัดตั้งศูนย์รับซื้อวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร 6) การพิจารณาเพิ่มเงื่อนไขเรื่องการเผาในพื้นที่ป่าและพื้นที่เกษตรในการนำเข้า-ส่งออกสินค้า เพื่อแก้ปัญหามลพิษข้ามแดน 7) การพิจารณาสีทธิประโยชน์หรือแรงจูงใจให้ภาคเอกชนที่ร่วมสนับสนุนการแก้ไขปัญหามลพิษ PM2.5 8) การผลิตและจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงให้เป็นไปตามมาตรฐานยูโร 5 9) การลดปริมาณฝุ่นละอองจากรถบรรทุก รถยนต์ รถจักรยานยนต์ โดยเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสภาพรถยนต์ประจำปีและการตรวจจับควันดำ การเข้มงวดวินัยจราจร การคืนพื้นที่ผิวจราจรบริเวณการก่อสร้างรถไฟฟ้า การลดจำนวนรถยนต์ในท้องถนนโดยเฉพาะในพื้นที่เมือง สร้างจุดจอดแล้วจร และสนับสนุนการปรับเปลี่ยนใช้รถยนต์ไฟฟ้า 10) การลดปริมาณฝุ่นละอองจากการประกอบกิจการโรงงานอุตสาหกรรม การก่อสร้างและอื่นใด 11) การกำหนดหลักเกณฑ์ในการประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน โดยได้เน้นย้ำการปรับแนวทางการสื่อสารจากระดับนโยบายสู่การปฏิบัติในพื้นที่ เพื่อให้เกิดการเชื่อมโยงการทำงานร่วมกันมากขึ้น และสามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นให้กับประชาชนได้อย่างทันที่



สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 (ลำปาง) แจกจ่ายกล้าไม้และของรางวัลให้กับประชาชน

สยามรัฐออนไลน์ ชาวทั่วไทย 20 ธันวาคม 2566 <https://siamrath.co.th/n/501429>

สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 (ลำปาง) แจกจ่ายกล้าไม้และของรางวัลให้กับประชาชน และ นักท่องเที่ยวในงานฤดูหนาวและของดินครลำปาง ประจำปี 2567

เมื่อเวลา 19.00 น. วันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2566 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายสัญญา แก้วธรรมานุกุล รักษาการแทน ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 (ลำปาง) พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงาน และ เจ้าหน้าที่ส่วนอำนวยการ เข้าร่วมพิธีการมอบหัตถ์จรรยาธรรมชาติชาวกติกดำบรรพ์สู่อุทยาน พร้อมแจกจ่ายกล้าไม้และของรางวัลให้กับประชาชนทั่วไปที่เข้าร่วมในงานฤดูหนาวและของดินครลำปาง ประจำปี 2567 ณ บริเวณมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตลำปาง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

สจป.ที่ 3 (ลำปาง) ทำบุญเนื่องในวันสถาปนากรมป่าไม้ ครบรอบ 127 ปี

กรมป่าไม้ จับมือ กฟผ. จัดกิจกรรม Kick Off ปลุกป่าพื้นที่นำร่องมาตรฐาน Premium T-VER ภายใต้โครงการปลูกป่าอย่างมีส่วนร่วม

งานฤดูหนาวและของดินครลำปาง ประจำปี 2567 กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 15 - 24 ธันวาคม 2566 รวม 10 วัน 10 คืน ซึ่งจะมีการจัดกิจกรรมทั้งทางภาควิชาการ เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน โดยการจัดกิจกรรมและมหรสพต่าง ๆ แบ่งพื้นที่ออกเป็น 2 ส่วน คือ พื้นที่กิจกรรมของส่วนราชการ ประกอบด้วย การจัดกิจกรรมและการแสดงบนเวทีกลาง การจัดกิจกรรมมัจฉากาชาต สลากกาชาตการกุศล การแสดงนิทรรศการและรับบริจาคอวัยวะและดวงตา ของเหล่ากาชาตจังหวัดลำปาง ร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน/ท้องถิ่นและของดินครลำปาง นิทรรศการของส่วนราชการ นิทรรศการของอำเภอทั้ง 13 อำเภอ รัฐวิสาหกิจ และองค์กรภาคเอกชน กาดหมั้วครัวแลง และพื้นที่กิจกรรมของภาคเอกชน ประกอบด้วย ร้านจำหน่ายสินค้า/อาหารราคาประหยัด สวนสนุก และการแสดงของศิลปิน เป็นต้น

สำหรับงานฤดูหนาวและของดินครลำปาง ถือเป็นงานเทศกาลแห่งความสุข สนุกสนาน ที่ทางจังหวัดลำปาง ได้ร่วมกับหน่วยงานองค์กรทุกภาคส่วนจัดงานกิจกรรมขึ้น เพื่อต้องการสร้างความสุขมอบเป็นของขวัญปีใหม่ให้ประชาชนชาวจังหวัดลำปางรวมถึงนักท่องเที่ยวในพื้นที่ ได้มาเที่ยวพักผ่อนเฉลิมฉลองส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ อีกทั้งเพื่อต้องการสนับสนุนให้กลุ่มอาชีพชุมชนจากพื้นที่ต่างๆ ได้นำผลผลิตและผลิตภัณฑ์ชุมชนออกมาวางจำหน่าย เพื่อเป็นการส่งเสริมภาคธุรกิจสร้างตลาดทางการค้า สนับสนุนกระตุ้นเศรษฐกิจ และช่วยสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนคนในพื้นที่



ป่าไม้ สนธิกำลังฝ่ายปกครองแพร่ ลุยปราบ-จับผู้มีอิทธิพล ความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรป่าไม้

สยามรัฐออนไลน์ 21 ธันวาคม 2566 <https://siamrath.co.th/n/501620>

เมื่อวันที่ 20 ธ.ค.66 เวลา 21.30 น. อำนาจการโดย นายชุตติเดช มีจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ นายกนก ศรีวิชัยนันท์ ปลัดจังหวัดแพร่ สั่งการให้ นายอชิระ ใจสุยะ ป้องกันจังหวัดแพร่ พร้อมด้วยสมาชิก อส. สังกัดร้อย.บก.บร.บก.อส.จ.แพร่ ร่วมกับ เจ้าหน้าที่ตำรวจ ร้อย ตชด.323 กก.ตชด.32 (พะเยา) เจ้าหน้าที่สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 สาขาแพร่ ชุดปฏิบัติการพิเศษป่าไม้ สจป.3 สาขาแพร่ เจ้าหน้าที่หน่วยฯพร.2 (แม่สอง) และเจ้าหน้าที่ตำรวจ สืบสวน สภ.สอง ร่วมกัน จับกุมผู้ต้องหาจำนวน 1 ราย พร้อมด้วยของกลาง ไม้ชิงชันแปรรูป จำนวน 6 แผ่น/เหลี่ยม ปริมาตร 0.85 ลบ.ม. คิดเป็น ค่าเสียหายของรัฐเป็นจำนวนเงิน 255,000 บาท รถยนต์กระบะยี่ห้อ อีซูซุ สีขาว จำนวน 1 คัน ยาเสพติดให้โทษประเภท 1 (ยาบ้าหรือเมทแอมเฟตามีน) ชนิดเม็ดกลมแบบสี่เหลี่ยม จำนวน 10 เม็ด โดยใช้ชุดทดสอบหาสารเสพติดในน้ำปัสสาวะ มีผลเป็น บวก (C)

โดยกล่าวหาว่า กระทำผิดตามพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 มาตรา 14 “ทำไม้ในเขตป่าสงวนแห่งชาติโดยไม่ได้รับอนุญาต” พระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 มาตรา 48 ฐาน “มีไม้หวงห้ามแปรรูปไว้ในครอบครอง โดยมิได้รับอนุญาต” มาตรา 70 “ผู้ได้รับไว้ด้วยประการใด ซ่อนเร้น จำหน่ายหรือพาเอาไปเสียให้พ้น ซึ่งไม้หรือของป่าที่ตนรู้อยู่แล้วว่าเป็นไม้หรือของป่าที่มีผู้ใดได้มาโดยการกระทำผิดต่อบทแห่งพระราชบัญญัตินี้ มีความผิดฐานเป็นตัวการในการกระทำผิดนั้น” และพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ ฐาน “มียาเสพติดไว้ในครอบครองโดยมิได้รับอนุญาต” จึงได้นำตัวผู้ต้องหาส่ง พนักงานสอบสวน สภ.สอง และไม้ของกลางมอบหมายให้หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ พร.2 (แม่สอง)



ปัญหาไม่มีที่ดินทำกิน ต.โคกกระชาย อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา | สถานีประชาชน |

Thai PBS สถานีประชาชน 20 ธ.ค. 66 <https://www.youtube.com/watch?v=r1Wrx5pdVPO>

ประเด็นข่าว...

- ปัญหาไม่มีที่ดินทำกิน ต.โคกกระชาย อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (สคทช.) ลงพื้นที่ร่วมกับกรมป่าไม้ นายอำเภอครบุรี หาแนวทางแก้ปัญหาการไม่มีที่ดินทำกินของชาว ต.โคกกระชาย อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา จำนวน 24 หมู่บ้าน ประชากรกว่า 1,500 ครัวเรือน



ปัญหาไม่มีที่ดินทำกิน ต.โคกกระชาย อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา | ร้องทุกข์ ลงป้ายนี้

Thai PBS ร้องทุกข์ลงป้ายนี้ 20 ธ.ค. 66 <https://www.youtube.com/watch?v=QmlBRZ65f7c>

ป้าย 1 ปัญหาไม่มีที่ดินทำกิน ต.โคกกระชาย อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (สททช.) ลงพื้นที่ร่วมกับกรมป่าไม้ นายอำเภอครบุรี หาแนวทางแก้ปัญหาการไม่มีที่ดินทำกินของชาวตำบลโคกกระชาย อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 24 หมู่บ้าน ประชากรกว่า 1,500 คน คราวเรือน หลังรัฐบาลผลักดันออกจากพื้นที่ทำกินที่เคยมีการจับจองบริเวณผืนป่า เพื่อป้องกันภัยจากคอมมิวนิสต์ ผ่านมากกว่า 40 ปี ยังไม่มีการจัดสรรที่ทำกินให้ ส่งผลให้ไม่มีอาชีพในการเลี้ยงตน

ป้าย 2 ทางหลวงชนบทเร่งสำรวจสะพานชำรุด อ.ปากท่า จ.อุตรดิตถ์

เกิดเหตุสะพานข้ามแม่น้ำปาด พื้นที่หมู่ 1 อำเภอปากท่า จังหวัดอุตรดิตถ์ เกิดการทรุดตัว เนื่องจากเสาตอม่อถูกกอไผ่ไหลมากระแทกกับเสาตอม่อสะพาน ทำให้ทุกส่วนด้านบนของสะพานมีร่องรอยแตกกร้าวหลายจุด แขวงทางหลวงชนบทอุตรดิตถ์ ได้นำแบรีเออร์มาปิดกั้นสะพานฝั่งขวา ห้ามสัญจรผ่านเพื่อความปลอดภัย

ป้าย 3 กรมอุทยานฯ มอบกรมธรรม์คุ้มครอง อาสาสมัครป้องกันไฟป่า

กรมอุทยานแห่งชาติฯ รับมอบกรมธรรม์ประกันภัย ภายใต้โครงการประกันภัยอุบัติเหตุคุ้มครองเครือข่ายอาสาสมัครป้องกันไฟป่า (อส.อส.) ปี 2567 เพิ่มความคุ้มครองอุบัติเหตุให้อาสาสมัครพิทักษ์อุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช จำนวน 4,862 คน ครอบคลุมพื้นที่ป่าอนุรักษ์ ใน 9 จังหวัดภาคเหนือตอนบน

ป้าย 4 กษัตริย์ช่วยเหลือครอบครัวพิการ ต้องขอข่าววัดกิน จ.ราชบุรี

นายกเหล่ากาชาดจังหวัดราชบุรี และในฐานะประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดราชบุรี พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าเยี่ยมและให้กำลังใจครอบครัวหญิงวัย 53 ปี ชาวตำบลประสาธลสิทธิ์ อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี สามีป่วยแขนขาอ่อนแรงเนื่องจากเส้นเลือดในสมองตีบ อาศัยในบ้านที่ชำรุด มีเพื่อนบ้านคอยดูแลช่วยเหลือ

ป้าย 5 ศูนย์คนหายไทยพีบีเอส ประกาศตามหาคนหาย

ศูนย์คนหายไทยพีบีเอส มีข้อมูลคนหายที่แจ้งเข้ามาแล้วยังไม่พบอีกหลายคน จึงประกาศตามหาหากประชาชนพบเห็นให้รีบแจ้ง ศูนย์คนหายไทยพีบีเอส

ป้าย 6 ตำรวจไซเบอร์ แนะนำวิธีแก้เมื่อโอนเงินผิดบัญชี

เมื่อเราโอนเงินไปผิดบัญชี หรือมีผู้โอนเงินเข้าบัญชีของเรา ตอนนี้ก็ไว้ใจไม่ได้เพราะอาจจะเป็นมิจฉาชีพ ตำรวจไซเบอร์จึงแนะนำวิธีการได้เงินคืน และการคืนเงินที่ปลอดภัย



ชาวบ้านไม่ทนหวอนตรวจสอบลึกลับทางป่าไม้บนเกาะใหญ่กลางทะเลสาบฮาลา-บาลา

banmuang วันพุธ ที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2566 <https://www.banmuang.co.th/news/region/360516>

เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2566 ได้รับแจ้งจากชาวบ้านว่า พบพื้นที่ป่าไม้สมบูรณ์บนเกาะใหญ่ กลางทะเลสาบฮาลา บาลา ซึ่งพบว่ากำลังมีการตัดไม้ ทำลายป่า แผลวถางป่า ตั้งแต่ริมน้ำถึงแนวสันเขาสูง บริเวณพื้นที่ เกาะใหญ่ อยู่ในเขตท้องที่ บ.สันติ 2 ต.แม่หวาด อ.ฮารโต จ.ยะลา ซึ่งมองเห็นจากถนน บ้านสันติ 1 ไป บ้านสันติ 2 มองไปทางทิศใต้ในทะเลสาบฮาลา บาลา จะเห็นเกาะกลางทะเลสาบ เมื่อชาวบ้าน นักท่องเที่ยวเดินทางเรือจะแล่นผ่านเกาะใหญ่ ซึ่งจะเห็นป่าไม้บนเกาะกำลังถูกแผลวถาง ซึ่งเป็นป่าต้นน้ำเหนือเขื่อนบางลาง เป็นพื้นที่ป่าไม้ที่เหลืออยู่เป็นพื้นที่ป่าไม้สมบูรณ์ ซึ่งมีไม้ มีค่าจำนวนมากกำลังถูกทำลายทิ้งเกาะ

หากป่าไม้ถูกทำลายทิ้งเกาะ เมื่อนักท่องเที่ยวนั่งเรือชมธรรมชาติในทะเลสาบฮาลา- บาลา จากเขื่อนบางลาง และจากท่าเรือตาพะเยา ในพื้นที่บ้านวังไทร ซึ่งจะดูไม่สวยงาม ชาวบ้านในละแวกดังกล่าวต่างบ่นกันทุกคน เมื่อเห็นเกาะที่ถูกตัดโค่นไม่สวยงาม

และเมื่อนักท่องเที่ยวที่ขับรถไปเที่ยวและพักตามเกาะในพื้นที่บ้านสันติ 2 และบ้านจุฬารักษ์พัฒนา 9 ซึ่งจะมองเห็นเกาะใหญ่ที่กำลังถูกบุกรุกแผลวถางป่า ซึ่งชาวบ้าน ไม่ทราบเป็นพื้นที่ป่าไม้ของหน่วยงานไหนที่รับผิดชอบเพราะพื้นที่ป่าบริเวณนี้จะเป็นพื้นที่ป่าไม้ในความรับผิดชอบของ อุทยานแห่งชาติบางลาง หรือ นิคมสร้างตนเองก็ลอง หรืออาจเป็นพื้นที่ป่าไม้ถาวรของกรมป่าไม้ หรือมีการอนุญาตให้ ผู้ใดถือครอง ชาวบ้านไม่ทราบ ชาวบ้านจึงวอนสื่อขอให้ประสานหน่วยงานที่รับผิดชอบเข้าตรวจสอบความถูกต้องที่ชัดเจนว่าเป็นพื้นที่ป่าไม้ประเภทไหนหน่วยงานไหนรับผิดชอบ

ทั้งนี้เพื่อรักษาพื้นที่ป่าต้นน้ำ และให้เป็นพื้นที่ป่าไม้ที่สมบูรณ์และสวยงามบนเกาะกลางน้ำในทะเลสาบบาลา-ฮาลา เมื่อนักท่องเที่ยวนั่งเรือชมทะเลสาบฮาลา- บาลา จะได้พบเห็นความสวยงามของต้นไม้ที่สมบูรณ์บนเกาะเมื่อมาท่องเที่ยวในทะเลสาบฮาลา-บาลา